

พบเห็นการค้ามนุษย์ แจ้งเบาะแสข้อมูลการกระทำความผิด

- ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
อาคารฝึกอบรมไปรษณีย์ไทย ชั้น ๖ เลขที่ ๑๑๑
หมู่ ๓ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทร. ๐๒ ๕๗๕ ๔๓๐๓
โทรสาร. ๐๒ ๕๗๕ ๔๒๐๐
- Call Center ๑๒๐๒

STOP THE TRAFFIK.
PEOPLE SHOULDN'T BE BOUGHT & SOLD.



กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๑๒๘ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์. ๐๒ ๘๓๑ ๙๘๘๘ โทรสาร. ๐๒ ๙๗๕ ๙๘๘๘

Website : www.dsi.go.th Call Center : ๑๒๐๒



กรมสอบสวนคดีพิเศษ

Department of Special Investigation

ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ชื่อสัตย์

ศูนย์ต่อต้านการค้ำมนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

การค้ำมนุษย์เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ที่สำคัญในระดับสากล เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และ วิถีชีวิตของผู้คนและสังคมในหลายระดับเกิดขึ้น และมีความเกี่ยวพันกับหลายประเทศทั่วภูมิภาค ของโลก มีผู้คนนับแสนนับล้านคนโดยเฉพาะเด็กและสตรี ต้องถูกแสวงหาประโยชน์และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมาย สูญเสียและได้รับความเสียหาย ทั้งร่างกายและจิตใจ โอกาสและอนาคต ความปลอดภัย และความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงเกิดความสูญเสียและเสียหายต่อบุคคลรอบข้าง ชุมชน และสังคม ซึ่งอาจไม่สามารถประเมินมูลค่าได้เป็นตัวเงิน โดยการค้ำมนุษย์นั้นโดยมากปรากฏให้เห็นในรูปแบบที่ผ่านนายหน้าหรือเอเยนต์ และผ่านการบริการทางอินเทอร์เน็ต เพื่อการค้าประเวณีและการค้าแรงงาน



ปัจจุบันพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก่อหนุนให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นเพื่อแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยประเทศไทย เป็นทั้งต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง ปัจจัยนี้ส่งผลให้สถานการณ์การค้ำมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียมีความซับซ้อน มีประชาชนของแทบทุกประเทศ ล้วนตกเป็นเหยื่อ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติพบว่า แนวโน้มจำนวนของแรงงานข้ามชาติ ที่ถูกหลอกลอนั้น มากขึ้นทุกที



กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานหนึ่งของประเทศไทยในเวทีการประชุมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับนานาชาติ อาทิ คณะกรรมการ COMMIT ประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ประเทศไทย สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา และจีน และมีการทำทีกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานภายนอกเพื่อบูรณาการด้านการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมี พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นบัญชีท้าย พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ ในปี ๒๕๕๕ ใช้เป็นเครื่องมือในการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ ที่มีลักษณะความผิดเป็นคดีพิเศษ ดังนี้

- กรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ทั่วประเทศที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นชอบให้ทำการสอบสวน

- กรมสอบสวนคดีพิเศษมีบันทึกความตกลงกับตำรวจเมียนมาร์ด้านความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๕ และมีการประชุมทวิภาคีต่อเนื่องกับตำรวจเมียนมาร์มารวม ๘ ครั้ง

- กรมสอบสวนคดีพิเศษได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานองค์การสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations Office Drugs and Crime : UNODC) ในการร่วมมือ ด้านพัฒนาขีดความสามารถ ของศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ (ศคม.) ให้มีมาตรฐานสากล

- กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่สำคัญ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานอัยการสูงสุด, กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน, หน่วยงานภาคประชาสังคม (NGO) และ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายประเทศต่างๆ

